

Bảo đảm hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt

Nắm bắt nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân sẽ tăng cao vào thời điểm cuối năm, nhất là dịp tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện các giải pháp bảo đảm công tác thanh toán và hệ thống máy ATM hoạt động an toàn, thông suốt.



Ngoài máy ATM, khách hàng có thể vào quầy giao dịch của các ngân hàng để rút tiền mặt.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) là một trong những ngân hàng có số lượng máy ATM nhiều nhất tỉnh. Ông Đỗ Chiến Thắng, Phó Giám đốc Vietcombank Thái Bình cho biết: Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng giao dịch qua ATM, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, Chi nhánh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ trực trong những ngày nghỉ và ngày tết, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện và khắc phục những sự cố khiến máy ATM ngừng hoạt động như: giắt tiền, hết tiền, lỗi phần cứng... từ đó hạn chế tối đa việc gián đoạn quá trình rút tiền tại máy ATM gây bức xúc trong nhân dân. Cùng với đó, Chi nhánh phân công cán bộ thực hiện việc tiếp quản ATM đến hết ngày 30 tết, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn tiền dự phòng để có thể

tiếp quỹ khi máy ATM hết tiền. Chi nhánh hiện đang trả lương qua tài khoản cho 242 đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, tăng 13% so với năm 2019 với số người hưởng lương qua tài khoản hơn 50.000 người, tăng 5% so với năm 2019; lắp đặt 26 máy ATM, 215 thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS), tăng 1 máy ATM và 24 máy POS so với năm 2019. Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietinbank Thái Bình), Chi nhánh phân công Phòng Bán lẻ là đầu mối quản lý 23 máy ATM được lắp đặt rải đều ở 8 huyện, thành phố, trong đó thành phố 8 máy, Hưng Hà 2 máy, Quỳnh Phụ 2 máy, Vũ Thư 1 máy, Kiến Xương 3 máy, Đông Hưng 1 máy, Diêm Điền 3 máy và Tiên Hải 3 máy. Bà Trần Minh Hương, Phó Giám đốc Vietinbank Thái Bình cho

biết: Để bảo đảm hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt, cùng với việc xây dựng, triển khai, giám sát hoạt động của hệ thống ATM, Chi nhánh còn chủ động xây dựng phương án phòng, chống tội phạm bảo vệ an toàn cho các máy ATM cũng như cho khách hàng trong quá trình rút tiền tại máy như: thực hiện rà soát, nâng cấp thiết bị chống lấy trộm thông tin thẻ; thường xuyên kiểm tra các miếng bảo vệ bàn phím; thuê bảo vệ trực 24/7 tại các máy ATM; giao Đoàn Thanh niên Chi nhánh tổ chức tuần tra các máy ATM trong dịp tết Nguyên đán; phân công bộ phận tiếp nhận và giải đáp kịp thời những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng... Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng tăng cường tuyên truyền và tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ Ipay trên điện thoại di động nhằm góp phần giảm bớt lượng giao dịch trên máy ATM.

Đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh có gần 41.000 khách hàng sử dụng Ipay trên điện thoại di động của Vietinbank, tăng 155% so với năm 2019 với tổng số giao dịch đạt gần 4 triệu lượt.

Đến cuối tháng 12/2020, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 186 máy ATM, 692 máy POS phục vụ nhu cầu thanh toán của người dân trong tỉnh. Để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng, toàn ngành đã mở trên 1 triệu tài khoản, phát hành trên 1,2 triệu thẻ thanh toán các loại; thực hiện trả lương qua tài khoản cho 1.804 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 1.452 cơ quan hành chính sự nghiệp) với gần 174.200 lao động nhận lương qua tài khoản. Các máy ATM được các ngân hàng lắp đặt tại những địa điểm thuận lợi, được trang bị đủ ánh sáng; các máy POS được đặt ở hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng lớn, từ đó phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của nhân dân. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng tổ chức các hình thức thanh toán, chỉ trả linh hoạt như: hướng dẫn khách hàng đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để rút tiền mặt; thống nhất với các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch trả lương, thường trực tiếp tại đơn vị, doanh nghiệp... tránh tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi hoặc tập trung quá đông người rút tiền tại các máy ATM, dẫn đến tình trạng quá tải. Anh Đào Trọng Duy, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) tâm sự: Những năm gần đây, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các máy ATM nên việc rút tiền nhất là vào dịp tết Nguyên đán đã đơn giản hơn, không còn là nỗi lo nữa.

Thời điểm tết, ngoài tiền lương của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lương hưu, hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp đều có thưởng và một số khoản phụ cấp, trợ cấp. Do đó, lượng tiền chi ra lưu thông rất lớn thông qua thẻ ATM. Để bảo đảm an toàn, ngoài việc tích cực sử dụng hình thức thanh toán qua POS khi mua sắm hàng hóa, người dân cũng cần đề cao cảnh giác đối với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ khi rút tiền tại các máy ATM.

MINH HƯƠNG

Cấp điện ổn định phục vụ sản xuất vụ xuân

Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng 90.500ha cây trồng, trong đó lúa xuân 74.500ha, cây màu hè 16.000ha. Để phục vụ công tác tưới, tiêu, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai đầu tư, bảo dưỡng các trạm biến áp, đường dây, lập phương án ưu tiên cấp điện cho các đường dây có trạm bơm tưới trên toàn tỉnh theo lịch đồ ải.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) Nam Thái Bình cho biết: Để bảo đảm các trạm bơm hoạt động tốt, Công ty đã tổ chức bảo dưỡng, phối hợp với ngành điện rà soát các trạm biến áp, đường dây cấp điện để khắc phục những khiếm khuyết, bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ công tác tưới, tiêu vụ xuân. Đồng thời sửa chữa các hư hỏng công trình, nạo vét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng. Còn đối với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình, những năm gần đây, việc phối hợp với Điện lực Thái Bình rất tốt. Ngay đầu vụ sản xuất vụ xuân, hai đơn vị đã rà soát công suất, sản lượng tiêu thụ điện của từng trạm bơm để xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn điện bảo đảm chất lượng điện tốt nhất, ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm thiết yếu hoạt động.

Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Để bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất vụ xuân, Công ty đã chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty KTCTTL trên địa bàn để xác định nhu cầu sử dụng điện trong từng giai đoạn của thời vụ. Chỉ đạo các đơn vị điện lực huyện, thành phố tổ chức kiểm tra đường dây, trạm biến áp, căn cứ nhu cầu đăng ký của các trạm bơm để có phương án cấp điện cụ thể. Chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nhanh các sự cố gây mất điện. Chốt chỉ số công tơ của từng đợt bơm nước trong thời gian tập trung đồ ải và kiểm tra, xử lý nhanh các sự cố về đồ đếm điện và các thiết bị trong trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm. Lập lịch tiết giảm phụ tải theo công suất được phân bổ bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm theo lịch đăng ký.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã thực hiện xong chuyển lưới 22kV khu vực thành phố và gần hoàn thiện khu vực Tiên Hải, Vũ Thư, Kiến Xương; nâng công suất, lắp đặt mới các máy biến áp trung gian 35/10kV (trạm Hùng Dũng, Liên Hiệp, Vũ Thư 2, Nam Thanh); nâng tiết diện dây dẫn một số đường dây trung áp, nâng cấp và xây dựng các mạch vòng trung áp...

góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Thông thường, vào các đợt đồ ải thì các trạm bơm sẽ sử dụng một lượng điện lớn; do đó, Công ty Điện lực Thái Bình sẽ tăng cường kiểm tra ngày, đêm đường dây và trạm biến áp để phát hiện, sửa chữa kịp thời những khiếm khuyết; xử lý các điểm có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện. Thực hiện nâng công suất các trạm biến áp phân phối dự kiến sẽ bị quá tải trong những ngày đồ ải. Xây dựng phương án, để xuất biện pháp xử lý các nguy cơ đe dọa sự cố bảo đảm cấp điện 24/24 giờ cho tất cả các trạm bơm tưới. Tăng cường chế độ trực vận hành, chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị dự phòng để xử lý nhanh tình huống xảy ra sự cố lưới điện. Trong thời gian cao ngày xả nước của hồ thủy điện, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm đầu mối, lấy nước từ các sông trực đối với các trạm bơm nội đồng đi chung với các lộ đường dây cấp điện sinh hoạt. Chỉ đạo các đơn vị điện lực huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ nếu quá tải cần đề xuất phương án phù hợp để ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm. Xây dựng các phương án hoàn chỉnh, kết nối lưới điện nhằm duy trì ổn định nguồn điện trên toàn hệ thống, bảo đảm tất cả các trạm bơm có đủ điện bơm nước trong sản xuất vụ xuân.

MANH THẮNG



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra hệ thống cấp điện ổn định phục vụ công tác tưới, tiêu sản xuất vụ xuân.

Bên cạnh những người nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không, qua cửa khẩu được cách ly tập trung ngay thì vẫn có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép không được phát hiện hoặc phát hiện muộn, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến giao ban với các địa phương sáng ngày 20/1, từ tháng 4/2020 đến nay, 366 chuyến bay đã đưa 74.944 người nhập cảnh vào Việt Nam, trong đó 122 chuyến bay có 584 người dương tính với SARS-CoV-2. Những người nhập cảnh qua đường hàng không đều được quản lý, cách ly, theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên, bên cạnh những người nhập cảnh hợp pháp vẫn còn những người nhập cảnh trái phép. Trung bình mỗi ngày phát hiện hơn 100 trường hợp nhập cảnh trái phép song cũng có ngày lực lượng chức năng phát hiện tới 500 trường hợp. Đó là những trường hợp phát hiện được, còn những trường hợp không được phát hiện thì nguy cơ lây lan dịch Covid-19 là rất cao. Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2020, có 4 nước phát hiện 177 người nước ngoài và 1.843 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ. Trước lo ngại về nguy cơ lây lan dịch từ những người nhập cảnh trái phép, các cơ quan trung ương đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới đường bộ, đường biển, tại các khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn, lối nhỏ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý nhập cảnh, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương, đơn

Chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ người nhập cảnh trái phép

vị phải triệt phá các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các nhà xe nhận đưa người nhập cảnh trái phép; phát động toàn dân vào cuộc, chủ động phát giác, báo ngay cho chính quyền khi có người từ nước ngoài về địa phương; phối hợp với các ngành liên quan rà soát những gia đình đang có người ở nước ngoài, nắm bắt nhu cầu về nước, tuyên truyền người thân tự giác khai báo y tế, chấp hành nghiêm việc cách ly tập trung khi về nước. Các địa phương có đường biên giới tăng cường phối hợp nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép...

Tại Thái Bình, theo báo cáo của Công an tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch chiều ngày 20/1, đến thời điểm hiện tại có hơn 1.600 người nước ngoài tạm trú, làm việc trên địa bàn tỉnh; hơn 2.860 trường hợp là công dân Thái Bình từ nước ngoài về. Các trường hợp nhập cảnh đều được cách ly theo quy chế công tác phòng, chống dịch, được phép chủ quan, lơ là bởi trong giai đoạn hiện nay người nhập cảnh trái phép là một trong những yếu tố nguy cơ có thể làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thêm vào đó, dịp



Người từ nước ngoài về được cán bộ y tế sắp xếp, bố trí phòng ở tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

tết Nguyên đán, người dân đi lại nhiều, nhu cầu về nước của người dân cao. Sau nhiều ngày không có bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng, nhiều người đã có tâm lý chủ quan, lơ là, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trước thực tế trên, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc tăng cường phòng, chống dịch, trong đó yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương tăng cường chỉ đạo việc kiểm soát người nhập cảnh, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nhập cảnh trái phép, đồng thời thông báo cho các cơ quan y tế để tổ chức cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, cần thường xuyên cho người dân nếu thông báo chính xác việc người nhập cảnh trái phép về địa phương. Cùng với ngành Y tế, Công an tỉnh cũng đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, trong

kiểm tra, phát hiện, xử phạt các trường hợp nhập cảnh trái phép; phát động phong trào quần chúng, huy động các tổ chức, đoàn thể tại cơ sở và mỗi người dân, gia đình, thôn, tổ dân phố, khu dân cư phát hiện, khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép; nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép, ngành Công an phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, đồng thời thông báo cho các cơ quan y tế để tổ chức cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, cần thường xuyên cho người dân nếu thông báo chính xác việc người nhập cảnh trái phép về địa phương. Cùng với ngành Y tế, Công an tỉnh cũng đưa ra các giải pháp trong thời gian tới, trong

đó tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, nhất là công an xã, phường, thị trấn đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm, rà soát tất cả các trường hợp từ nơi khác về địa phương. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, tăng cường giám sát tại địa bàn kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tổ chức tuần tra, chốt chặn ở các cửa sông, cửa biển, kịp thời ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Phòng, chống dịch không phải nhiệm vụ của riêng ai. Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, để đến năm mới vui tươi, an toàn, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế; chủ động phát giác, báo cáo ngay chính quyền địa phương nếu có người nhập cảnh trái phép. Hiện nay, mọi trường hợp nhập cảnh qua đường bộ vào Việt Nam, cách ly tập trung không phải trả phí cách ly tại các cơ sở cách ly của quân đội. Vì thế, mỗi người nhập cảnh cần chủ động khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung. Bởi nếu nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người có thể bị khởi tố.

MỨC PHẠT DO KHAI BÁO Y TẾ VỀ KIỂM DỊCH KHÔNG TRUNG THỰC

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH

- Chủ động khai báo về tình trạng sức khỏe bất thường với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới nơi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
- Thực hiện khai báo đầy đủ, chịu trách nhiệm về nội dung khai báo y tế quy định tại Nghị định này; không được làm, sử dụng tờ khai y tế giả mạo
- Chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới

Điều 47 Nghị định số 89/2018/NĐ-CP*

*Ngày 25/6/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

CÁC MỨC PHẠT

Điều 12 Không thực hiện khai báo về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định	Điều 10 Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế***	Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015	
1-2 triệu đồng	5-10 triệu đồng	50-200 triệu đồng hoặc 1-5 năm tù	5-10 năm tù
		Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người	Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế
		Làm chết người	Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
			Làm chết từ 2 người trở lên

**Ngày 14/1/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

***Của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

HOANG LANH
infographics.vn
TTXVN